



ประกาศจังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสาร  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๓,๒๔๕ เล่ม ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันชั่วนานัน
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ในวัน และเวลาราชการ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐.น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๓๒๒-๒๑๕๔ หรือ ๒๒๑-๘๔๔ ต่อ ๑๕ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น <http://pvlo-kkn.dld.go.th> หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ [www.dld.go.th](http://www.dld.go.th) หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.gpprocurement.go.th](http://www.gpprocurement.go.th)

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่ราชการกำหนด จังหวัดจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิ เช่น ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่าเป็นต้น รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายปราโมทย์ ศรีธรรม)  
ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น